



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๗๐๙๗

ที่ มท ๐๒๐๒.๓/ว ๖๙๙

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๒๐๒.๓/ว ๙๙๙ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้แจ้งแนวทางการย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด จึงยกเลิกหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว และให้ใช้แนวทางการย้ายข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และมีความประสงค์จะย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. กรณีการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน แบ่งเป็น

๑.๑ กรณีที่ข้าราชการผู้นั้นสอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีที่ส่วนราชการอื่น

ผู้นั้นต้องเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในสายงานที่จะย้ายโดยไม่ต้องถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก เฉพาะกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไม่ได้จัดให้มีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ หรือไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสายงานที่จะย้าย

๑.๒ กรณีข้าราชการผู้นั้นสอบแข่งขันได้ และขึ้นบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การนำผลการสอบแข่งขันดังกล่าวมาใช้ย้ายจะต้องถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

๒. กรณีการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ โดยขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น หรือขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การนำผลการสอบแข่งขันดังกล่าวมาใช้ย้ายจะต้องถึงลำดับที่ที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ทั้งนี้ หากมีข้าราชการรายใดที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ดังกล่าวข้างต้น และมีความประสงค์จะย้ายมาดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้แจ้งความประสงค์ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะได้พิจารณาเป็นรายกรณี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

